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Erindi :Ósk um heitt vatn fyrir Hestakránna

Hér með óska undirrituð eftir því að kannað verði hvort hægt er að leggja 
heitt vatn úr Brautarholti að Hestakránni til þess að auka möguleika á 
frekari umsvifum starfseminnar í framtíðinni.

Með vinsemd,

Aðalsteinn Guðmundsson
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